

Số: 392 /PA- TTYT

Hoàng Hoá, ngày 09 tháng 5 năm 2022

PHƯƠNG ÁN

Đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong kỳ thi THPT quốc gia năm học 2021-2022 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023

Thực hiện công văn số 1732/SYT-NVY, ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá về việc đảm bảo công tác y tế cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 và kỳ thi THPT quốc gia năm học 2021 - 2022.

Trung tâm y tế huyện Hoàng Hoá xây dựng phương án đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trước, trong quá trình diễn ra các kỳ thi trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm nâng cao năng lực quản lý đảm bảo chất lượng An toàn thực phẩm. Thực hành đúng về ATTP của người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về ATTP trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, không chế ngộ độc thực phẩm, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra tại các địa điểm diễn ra các kỳ thi.

Đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường: Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, phụ huynh học sinh và mỗi người dân, hộ gia đình trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải tại các địa điểm diễn ra kỳ thi và khu dân cư.

Công tác phòng chống dịch bệnh: Tăng cường giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm ca bệnh và có biện pháp xử lý kịp thời, triệt để nhằm đảm bảo giảm số ca mắc; thu dung cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh nhằm hạn chế biến chứng nặng và không để tử vong, nhất là phòng, chống dịch Covid-19.

2. Yêu cầu.

100% các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại các địa điểm diễn ra kỳ thi được truyền thông, ký cam kết đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm và được kiểm tra giám sát.

Tổ chức lao động vệ sinh trong và ngoài trường, khu vực dân cư tại các địa điểm diễn ra kỳ thi luôn được đảm bảo sạch sẽ tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

100% bệnh, dịch bệnh mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời. Giảm số mắc, tử vong do bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất là phòng, chống dịch Covid-19 .

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền:

Tuyên truyền cho các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuyên truyền phổ biến sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường ở trong và ngoài trường đặc biệt khu dân cư xung quanh khu vực trường.

Tuyên truyền các nội dung về dấu hiệu nhận biết bệnh và các biện pháp dự phòng tại cộng đồng nhằm nâng cao kiến thức cho người dân; từ đó thay đổi hành vi trong việc thực hiện các hoạt động phòng chống bệnh truyền nhiễm nhất là dịch bệnh Covid 19.

2. Tổ chức các hoạt động cụ thể

Tổ chức tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài trường, khu vực dân cư, quét dọn sạch sẽ, phát quang bụi rậm, san lấp nơi ứ đọng nước, khơi thông cống rãnh thoát nước, đào lấp hố rác.

Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại địa điểm thi các trường THPT trên địa bàn huyện.

Tổ chức điều tra côn trùng, dịch tễ trong, ngoài khu vực trường và khu vực dân cư xung quanh khu vực trường. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc, hoá chất phòng chống dịch, cơ sở vật chất, trang thiết bị và trực cấp cứu tại điểm thi.

3. Thời gian và địa điểm thực hiện:

Từ ngày 10 tháng 6 năm 2022 đến hết các kỳ thi trên địa bàn huyện.

Địa điểm tại các xã, thị trấn diễn ra các kỳ thi THPT trên địa bàn huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Phòng Dân số - Truyền thông Giáo dục sức khoẻ:

Viết bài truyền thông pháp luật về việc chấp hành luật ATTP phù hợp cho từng cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, kịp thời thông tin các kiến thức về cách chọn lựa, bảo quản chế biến thực phẩm an toàn; viết bài truyền thông về đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh nhất là dịch Covid-19 và gửi các bài truyền thông xuống các Trạm Y tế xã, thị trấn.

Phối hợp với Đài truyền thanh huyện tăng thời lượng phát thanh các bài truyền thông pháp luật về việc chấp hành luật ATTP, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh nhất là dịch Covid-19 .

Kiểm tra, giám sát các Trạm y tế xã, thị trấn thực hiện tốt công tác truyền thông về đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm, công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

2. Khoa An toàn thực phẩm – y tế công cộng và dinh dưỡng:

Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế huyện xây dựng phương án đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trước, trong quá trình diễn ra các kỳ thi trên địa bàn huyện.

Thành lập Tổ giám sát chuyên ngành phối hợp với Ban chỉ đạo các xã, thị trấn để tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm. Nếu phát hiện cơ sở có vi phạm đề nghị đoàn xử lý theo quy định.

Hướng dẫn các Trạm Y tế tổ chức lao động vệ sinh trong và ngoài trường, khu vực dân cư tại các địa điểm diễn ra kỳ thi luôn được đảm bảo sạch sẽ tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phương án và báo cáo kết quả sau khi kết thúc đợt theo quy định.

3. Khoa Kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS.

Chủ trì phối hợp với các Trạm Y tế, các điểm tổ chức thi và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc áp dụng các phương án phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Sở Y tế Thanh Hóa và quy định của Bộ Y tế, để thực hiện phù hợp từng cấp độ nhất là đối với dịch Covid-19.

4. Trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn có tổ chức địa điểm thi:

Xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát An toàn thực phẩm, giám sát dịch bệnh, vệ sinh môi trường phục vụ kỳ thi đảm bảo, an toàn.

Tăng cường truyền thông về công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm trước và trong khi diễn ra kỳ thi.

Thành lập tổ cấp cứu thường trực tại địa điểm thi, chuẩn bị đủ thuốc, hoá chất, trang thiết bị phục vụ công tác cấp cứu và phòng chống dịch tại địa điểm thi.

Trên đây là phương án đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trước, trong quá trình diễn ra các kỳ thi trên địa bàn huyện năm 2022. Đề nghị các Khoa, Phòng và Trạm y tế các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hoá (Khoa An toàn thực phẩm – Y tế công cộng & Dinh dưỡng, số điện thoại BS Thành 0373 111 347)./.

Nơi nhận:

- VP UBND huyện (B/c);
- Ban Giám đốc TT (C/đ);
- Khoa, Phòng, TYT (T/h);
- Lưu: VT – HCTH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Trọng Tiến